



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ตามลำดับ รายละเอียดตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย
หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มิคะแนนสอบภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลำดับดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ภาค ก. มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้ลำดับที่การสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้
มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือเมื่อมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

๒.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
ในครั้งแรกจะดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
โดยจะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นรายบุคคลตามลำดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ นั้น หากมีความผิดพลาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ
ไม่ได้

๒.๒ กรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการทำสัญญาจ้าง และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในลำดับต่อไปเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการจ้าง

๒.๓ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากใช้งบประมาณจ้างต่อเนื่อง
จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง

/ ๒.๔ กรณี...

๒.๔ กรณีหากตำแหน่งว่างภายหลัง จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยประสานทางโทรศัพท์หรือมีหนังสือเรียกตัวตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

๒.๕ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะยกเลิกสัญญาจ้างทันทีโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และอาจจะถูกดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	002	นางสาวศศิกานต์ ศิริมา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2	005	นางสาวนิชนันท์ แผ่นทอง	อุตรดิตถ์ เขต 2 จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำ สัญญาจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานแล้ว



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	009	นางสาวเบญญาภา เพชรคำ	
2	016	นางสาวสุธิดา คำเพ็ง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3	006	นางสาวนราวดี ต๊ะแก้ว	อุตรดิตถ์ เขต 2 จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหา
4	004	นางสาวกิติพร อักษรนิตติ	และเลือกสรร ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำ
5	002	นางสาวเสาวลักษณ์ สุดสม	สัญญาจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
6	005	นางสาวเจมจิรา เขาวีดี	จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
7	019	นางสาวดวงฤทัย ช่วยศรี	ขั้นพื้นฐานแล้ว
8	015	นายไมตรี คำคุ้ม	
9	013	นายสหรัฐ สีระสา	
10	012	นางสาวสุภาวิณี กันภัย	
11	011	นางสาววัลภา เจริญหม่อง	
12	008	นางสาวพรนภัส บุญคำ	

